

KỶ YẾU
HỘI THẢO KHOA HỌC
"THỪA THIÊN HUẾ - 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHỨC
CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH"

Thừa Thiên Huế, tháng 8 năm 2019

ĐOÀN KẾT CHẶT CHẼ TRONG ĐẢNG - VẤN ĐỀ ĐẦU TIÊN TRONG DI CHỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

PGS.TS. NGUYỄN VĂN HÒA*
ThS. TÔN NỮ QUỲNH CHI**

1. Đặt vấn đề

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh những nội dung cơ bản, quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, chứa đựng những giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc; trong đó tư tưởng đoàn kết trong Đảng là giá trị có tính chất đặc trưng nổi trội trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Vấn đề đoàn kết trong Đảng là vấn đề đầu tiên và được Bác nhắc đến nhiều nhất trong bản Di chúc của Người. Bởi đoàn kết là sinh mệnh và truyền thống của Đảng; là cội nguồn làm nên sức mạnh và thắng lợi của Đảng; là vấn đề có ý nghĩa chiến lược và nhiệm vụ hàng đầu của Đảng. Sự đoàn kết chặt chẽ trong Đảng là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc - thực chất là đoàn kết toàn dân, là vấn đề có ý nghĩa quyết định sự thành công của cách mạng. Xây dựng khối đoàn kết chặt chẽ trong Đảng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cho ngang tầm nhiệm vụ của dân tộc và thời đại.

2. Nội dung

Đoàn kết chặt chẽ trong Đảng là nguyên nhân của mọi thắng lợi. Vì vậy, nói về Đảng là điều đầu tiên, được đề cập trong Di chúc của Hồ Chí Minh. Bởi, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc; là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Sự đoàn kết chặt chẽ của Đảng là nguyên nhân đối với mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, trong đó đoàn kết là vấn đề hàng đầu. Trong *Di chúc*, Người viết: “*Trước hết nói về Đảng - Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến đến thắng lợi này đến thắng lợi khác*”¹.

Đoàn kết chặt chẽ trong Đảng là đoàn kết thống nhất cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; cả về ý chí và hành động; cả về lý tưởng và niềm tin. Do đó, đoàn kết chặt chẽ là đoàn kết thống nhất. Để làm tròn sứ mệnh của mình trước lịch sử, Đảng kết chặt chẽ

Đoàn kết chặt chẽ. Đoàn kết chặt chẽ là sinh mệnh của Đảng.